

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh của đề tài:

Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy luôn khẳng định đề cao vị trí vai trò của mình trong xã hội và được xã hội ghi nhận với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước, lịch sử đã ghi lại hàng vạn tấm gương phụ nữ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời bình cũng vậy với bản chất của Người Phụ nữ Việt Nam khéo léo, tinh tế trong xử lý, cứng rắn, quyết đoán trong mọi tình huống đã dành nhiều thắng lợi trong công tác ngoại giao cũng như Công tác Dân vận khéo. Vì vậy đề Công tác **“Dân vận khéo”** được thành công không thể thiếu vai trò của Người phụ nữ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò Người phụ nữ cũng như công tác Dân vận khéo: *“Nói đến phụ nữ là nói đến phần nửa của xã hội, vì vậy không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”*; *“Dân vận khéo thì việc gì cũng khéo, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”*

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò của phụ nữ ngày càng được đánh giá một cách đầy đủ hơn, nhất là tham gia vào các hoạt động xã hội, tham gia phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước phụ nữ lại tích cực học tập, nâng cao năng lực về mọi mặt đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô đẹp thêm phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ phường Trần Phú và của Hội LHPN TP Hà Tĩnh cùng sự đoàn kết thống nhất của đội ngũ BCH, sự đồng tình thống nhất cao của toàn thể hội viên, nên phong trào phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Hội phụ phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra.

Tuy vậy, để xây dựng phường Trần Phú ngày càng phát triển toàn diện, nâng cao các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân phấn đấu không ngừng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó sự đóng góp của Hội LHPN phường trong phong trào xây dựng các mô hình **“ Dân vận khéo”** rất quan trọng và không thể thiếu được. Là một cán bộ hội phụ nữ cơ sở tâm huyết với công tác của Hội, luôn mong muốn đưa hoạt động của Hội LHPN phường phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng các mô hình **“ Dân vận khéo”** đem lại lợi ích cho CB, hội viên phụ nữ nói riêng góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Nhận thấy rằng thời gian qua phong trào xây dựng **“**

Mô hình “Dân vận khéo” chủ yếu tập trung ở các đoàn thể chính trị xã hội; tuy nhiên thời gian qua việc xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo” chất lượng các mô hình chưa cao, chưa rõ nét... Chính vì điều đó, tôi đã có nhiều trăn trở, tìm tòi, học hỏi, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để xây dựng và hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm về đề tài: **“Phụ nữ với phong trào xây dựng các Mô hình Dân vận khéo”**. Với hy vọng góp phần nhỏ của bản thân để đưa phong trào phụ nữ phường nói riêng và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội ĐB Phụ nữ các cấp đã đề ra.

2. Lý do chọn đề tài:

- Đơn vị phường Trần Phú có 07 Tổ dân phố, với số dân trên 8000 người, có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Số nữ từ 18 tuổi trở lên gần 2.458 người; Cán bộ hội viên phụ nữ là những người có độ tuổi từ 40, 50 tuổi trở lên, đa số hội viên là hưu trí, những người có trình độ, uy tín nhất định và là những người giữ tay hòm chìa khóa trong gia đình. Việc lựa chọn các mô hình “ Dân vận khéo” phù hợp với nhu cầu của CB, hội viên và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên công tác dân vận được coi là nhiệm vụ khó yêu cầu mỗi cán bộ hội cần có trình độ, năng lực và uy tín xã hội, có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Việc này không phải ai cũng làm được.

- Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VH-XH,..... Các cấp Hội triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội LHPN nhằm tạo niềm tin trong Nhân dân đối với tổ chức Hội, để đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

3.1. Phạm vi nghiên cứu:

Địa bàn nghiên cứu: Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

Cán bộ và hội viên phụ nữ phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động công tác Hội phụ nữ, phong trào xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo; Nhìn lại những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội LHPN phường Trần Phú thời gian qua, từ đó tìm ra những nguyên nhân thành công, nguyên nhân hạn chế, đề ra những giải pháp, đổi mới nội dung phương thức, cách thức hoạt động xây dựng các mô hình gắn quyền lợi cho phụ nữ nhằm thu hút chị em tham gia các mô hình, là cơ sở

để tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình được xem là hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để đạt được mục đích trên đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:

Làm rõ sự cần thiết, tầm quan trọng đối với phong trào xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” trong các cấp Hội.

Nêu được những lợi ích, tính thiết thực và hiệu quả của các mô hình đối với CB, hội viên và phong trào chung của Hội, quyền và lợi ích của hội viên phụ nữ khi tham gia vào các mô hình “Dân vận khéo”.

Khảo sát, xây dựng kế hoạch, phân tích hiệu quả của hoạt động mô hình đối với công tác hội và phong trào phụ nữ phường Trần Phú trong thời gian qua.

Đề ra những giải pháp, đổi mới phương thức hoạt động của các mô hình nhằm nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo” của tổ chức Hội LHPN phường Trần Phú trong thời gian tới thu hút hội viên tham gia ngày càng đông nhất là lực lượng phụ nữ trẻ tuổi, lực lượng nữ là cán bộ công chức, có tri thức đây là đội ngũ có sức trẻ, đầy nhiệt huyết sẽ có nhiều cống hiến mới mẻ nếu tham gia vào việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” từ đó xây dựng phong trào hoạt động Hội ngày càng vững mạnh.

5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:

5.1. Các giải pháp trước đây:

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu hội LHPN phường giao các chỉ tiêu chưa sát với thực tiễn, chưa mạnh dạn, sáng tạo trong việc đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong cấp Hội nên phong trào hoạt động chưa có nhiều dấu ấn, chiều sâu.

Nội dung hoạt động theo tính rập khuôn, thời vụ chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, các hoạt động chưa phù hợp với điều kiện tổ chức hội và hội viên phụ nữ.

Các hoạt động tuyên truyền, các nhiệm vụ triển khai còn mang tính chung chung chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa sát, chưa có sự đổi mới nên chưa đáp ứng được nhu cầu nhằm thu hút hội viên tham gia vào các mô hình cũng như các hoạt động khác của tổ chức Hội.

5.2. Những điểm mới so với các giải pháp cũ:

Các cấp Hội đã linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung hoạt động, mạnh dạn xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” mang lại các hiệu quả thiết thực. Trong đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, lựa chọn Mô hình phù hợp với điều kiện tổ chức Hội và hội viên phụ nữ, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức mọi mặt cho phụ nữ, giải thích cho hội viên, phụ nữ và nhân dân rõ để đồng thuận trong thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.

Nội dung lựa chọn xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo” tập trung vào các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, đô thị văn minh kiểu mẫu, hoạt động bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Phụ nữ và trẻ em... nhằm giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra với người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, vai trò của người phụ nữ được đánh giá nhìn nhận, công tác phụ nữ được quan tâm hơn.

Sáng tạo, đổi mới trong phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt và xây dựng các phong trào hoạt động, xây dựng các mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên, chia sẻ với hội viên và gia đình hội viên khi nhân các dịp lễ, tết và khi ốm đau đột xuất. Chính những cách làm hay, những mô hình thiết thực đã khiến chị em có cái nhìn khác hơn về tổ chức Hội từ đó tự nguyện tham gia tích cực làm thành viên trực tiếp thực hiện các mô hình cũng như vào các hoạt động, phong trào Hội. Đây chính là phương pháp đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Từ đó xây dựng Hội LHPN phường Trần Phú ngày càng phát triển, phong phú đa dạng các hoạt động, phong trào thi đua.

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Các cấp Hội đã tiến hành các hoạt động giám sát, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, qua đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nảy sinh trong quá trình thực thi các chủ trương, chính sách. Hội làm tốt hoạt động phản biện, góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo yếu tố giới trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong triển khai xây dựng các Mô hình “ Dân vận khéo” các cấp Hội quan tâm lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn chủ đề, chọn điểm nhấn, để tập trung triển khai xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, tác động lên nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội tập trung thực hiện chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo - khát vọng vươn lên - hội nhập - phát triển”, chọn khâu đột phá về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết vấn đề thiết thân của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây là những điểm nút quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Về phương thức hoạt động các mô hình “ Dân vận khéo” đã tập trung hướng đến thực chất, tránh hình thức, tránh xây dựng mô hình theo thành tích, trên giấy tờ và không có thực tế. Hướng hoạt động các mô hình mang lại giá trị thiết thực, có chiều rộng, có chiều sâu, có sự bền vững, có sự tác động tích cực mang lại lợi ích thật sự cho hội viên, phụ nữ. Hội xác định, cơ sở là địa bàn trực tiếp đối với người dân, là nơi những chủ trương, chính sách được hiện thực hoá, đó cũng là nơi nảy sinh những bất cập trong triển khai thực hiện chính

sách. Do vậy, việc xây dựng các Mô hình “ Dân vận khéo” tập trung hướng về cơ sở bằng những hoạt động, những việc làm cụ thể, trên cơ sở lợi ích của hội viên và ý nghĩa của mô hình đối với phong trào Hội cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số mô hình “ Địa chỉ tin cậy cộng đồng” đã phát huy vai trò của tổ chức hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Từ việc xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” theo phong trào. Thì nay, cấp Hội đã quan tâm xây dựng các Mô hình thiết thực trong đời sống Nhân dân như mô hình “ Nhà tôi có bình chữa cháy” nâng cao nhận thức nhân dân trong công tác PCCC. Mô hình “ Phân loại rác tại hộ gia đình” nhằm tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm Nghị quyết 24 của HĐND thành phố. Đảm bảo các mô hình phù hợp đời sống sinh hoạt Hội viên , phù hợp với người dân, có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, Hội hướng tới hoạt động hội viên phụ nữ đang cần, đang quan tâm, đang thiếu. Từ đó, Hội phải đổi mới mình, đa dạng cách thức, linh hoạt hoạt động, tìm tòi, sáng tạo để các mô hình “ Dân vận khéo” phù hợp với các tầng lớp hội viên, phụ nữ.

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Dân vận khéo đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội phải không ngừng nâng cao về trình độ, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới; học tập trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay của nhiều địa phương; đổi mới cách tiếp cận công tác hội theo vấn đề; bám nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, và đề xuất giải pháp kịp thời.

PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận về vai trò phụ nữ và công tác “Dân vận khéo”:

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin

V.I. Lê-nin là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của cách mạng Nga và của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Người đã để lại di sản khoa học và cách mạng to lớn có giá trị lý luận, cũng như thực tiễn đối với nhân loại trong thế giới ngày nay, đó là: Nhà nước và cách mạng, xây dựng xã hội mới - xã hội XHCN, xây dựng Đảng kiểu mới... Trong đó, Lê-nin đặc biệt coi trọng công tác quần chúng Nhân dân trong quá trình tập hợp lực lượng tiến hành cách mạng XHCN

Lê-nin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức ra các đoàn thể của thanh niên, phụ nữ... để quy tụ sức mạnh của quần chúng theo lứa tuổi, giới tính; đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục lý tưởng CSCN cho thế hệ trẻ. Lê-nin cho rằng, những công việc tổ chức như thế là của Đảng. Đảng “phải biết cách làm công tác tuyên truyền, tổ chức, cổ động sao cho dễ tiếp thu nhất, dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất và sinh động nhất, cả đối với các “phố”, thợ thuyền, nhà máy lẫn đối với các vùng nông thôn.

Những tư tưởng, quan điểm, nguyên lý của Lê-nin về công tác quần chúng Nhân dân của Đảng Cộng sản còn nguyên giá trị to lớn, đang tỏa sáng trong công cuộc đổi mới đất nước ta. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những luận điểm

tư tưởng của Lê-nin vào việc đề ra và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ góp phần quan trọng, hàng đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; thu hút và động viên được sức mạnh của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là thể hiện sự trung thành, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới

1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kế thừa những giá trị tinh hoa trong truyền thống văn hóa dân tộc, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Theo Người, để quần chúng nhân dân thực hiện được vai trò cách mạng của mình thì cần thực hiện công tác dân vận. *“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”*; đồng thời, để thực hiện tốt công tác dân vận, mỗi chủ thể tiến hành công tác dân vận phải có phương pháp dân vận cụ thể, dân vận khéo, bởi *“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”*. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận biểu hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “lấy dân làm gốc”.

Đây là nét đặc sắc tạo nên giá trị, cốt cách trong tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận Hồ Chí Minh. Bản chất phương pháp *“lấy dân làm gốc”* của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác dân vận là để làm lợi cho dân và để nhân dân hăng hái tham gia, ủng hộ sự nghiệp cách mạng. Phương pháp *“lấy dân làm gốc”* của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán với quan điểm nhân dân là chủ thể tổ chức và chủ thể hành động cách mạng; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng: *“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”*. Người khẳng định, phương pháp *“lấy dân làm gốc”* là phải dựa chắc vào nhân dân, vì nhân dân luôn là chủ thể và gốc rễ của mọi thành công, cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta: *“Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”*.

Từ quan điểm đánh giá cao vai trò phụ nữ, Bác cho rằng công tác phụ nữ là phải đoàn kết, tập hợp chị em tham gia vào sự nghiệp cách mạng chung và gắn với công cuộc giải phóng phụ nữ. Nếu phụ nữ có vai trò và vị trí quan trọng trong xã hội, là một nửa thế giới thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ cũng không kém phần quan trọng. Do vậy, phải tạo mọi điều kiện cho phụ nữ tham gia tất cả các hoạt động trong đời sống chính trị - xã hội nhất là nêu cao vai trò của Phụ nữ trong công tác *“Dân vận khéo”*.

1.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Phụ nữ và công tác Dân vận.

Đảng ta khẳng định: Phụ nữ Việt Nam là một bộ phận quan trọng, lực lượng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phải luôn quan tâm, chăm lo đến phụ nữ, coi đó là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Quan điểm đó luôn luôn được quán triệt trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ.

Hiện nay, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta. Họ triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước nhằm gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền; kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân. Mặt khác, sự phát triển nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng nảy sinh một số hạn chế, tiêu cực, như gia tăng khoảng cách giàu nghèo, lợi ích nhóm, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên... Tất cả những điều này gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận có ý nghĩa quan trọng. Do đó, trong nhận thức và hành động, các chủ thể tiến hành công tác dân vận cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách đại đoàn kết dân tộc... để dân biết, dân hiểu, để dân đề cao cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân trong hoạt động thực tiễn, cần tăng cường giáo dục, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc hệ tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động.

Hai là, phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vận dụng sáng tạo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình thực tiễn hiện nay, cần xây dựng đường lối dân vận phù hợp, trên tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Người, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy mọi tiềm năng, sức mạnh ở nơi dân... Để nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp khi ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống, phải hướng đến giải quyết nhu

cầu, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân, “đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”; loại bỏ các yếu tố “tư duy nhiệm kỳ”, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”; tổ chức các hình thức phù hợp để người dân tham gia các khâu của quá trình ban hành chủ trương, chính sách; tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng” hợp với “lòng dân”. Phải thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến dân”. Để thực sự phát huy dân chủ, trong giai đoạn hiện nay, từng tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chấp hành và thực hiện có hiệu quả nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thứ ba, phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành động, trước hết là sự gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tổ chức, cán bộ, đảng viên. Cần quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng xây dựng đạo đức trong Đảng, văn hóa trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là gương sáng để nhân dân noi theo trên tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cao, người đứng đầu phải thường xuyên tiếp dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và đối thoại với nhân dân, tăng cường trách nhiệm giải trình. Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đặc biệt, nêu gương là luôn phải làm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc đối với người dân; tạo điều kiện để người dân giám sát cán bộ, góp ý, đánh giá cán bộ cả ở nơi cư trú. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thống nhất giữa ý chí và hành động, giữa cán bộ - công bộc của dân - với nhân dân trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả việc tập hợp, lãnh đạo quần chúng trong công tác dân vận. Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận cần phải được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, cụ thể trên nhiều phương diện khác nhau, bao gồm cả tích cực và tiêu cực, qua đó xác định rõ những phương pháp dân vận cụ thể trong lãnh đạo quần chúng thiết thực, hiệu quả cao. Để nâng cao hiệu quả việc tập hợp, lãnh đạo quần chúng, trách nhiệm của Đảng là phải xây dựng đường

lối vận động nhân dân phù hợp với xu thế của thời đại, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác dân vận, cần nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Theo đó, công tác dân vận phải thực sự hướng về cơ sở, muốn vậy, phải thực sự nghiên cứu kỹ, đánh giá đúng tình hình, phải xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu lợi ích chính đáng của nhân dân và trên tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân một cách khoa học. Do đó, phải triệt để đổi mới công tác dân vận để dân hiểu về tình hình đất nước, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thấy rõ lợi ích đem lại cho nhân dân, cho đất nước. Bởi vì, công tác dân vận: “Trước nhất là phải tìm mọi cách *giải thích* cho *mỗi một người dân hiểu rõ ràng*: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Thực hiện công tác dân vận, *một mặt*, cần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; *mặt khác*, cần chú trọng đến công tác phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn “điểm nóng” chính trị - xã hội. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, cần phải vận dụng linh hoạt phương pháp “dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được bắt đầu từ việc nắm thông tin, tình hình về diễn biến, tính chất của “điểm nóng”. Nắm thông tin cần đi sâu, đi sát vào đời sống nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thấy được những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra “điểm nóng”. Do vậy, phương pháp dân vận cần hướng vào tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm xây dựng quan điểm toàn diện, cụ thể cho quần chúng nhân dân, qua đó, tạo môi trường xã hội lành mạnh, mỗi một người dân có thể hiểu và nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh trước những thông tin sai lệch.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Cần tiếp tục chú trọng xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Quy định số 22- QĐ/TW, ngày 28-7-2021, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung và chủ động phát hiện, ngăn ngừa những khuyết điểm, hạn chế trong công tác dân vận và cần có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm kỷ luật dân vận; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Trên cơ sở đó, tích cực biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận đối với từng tổ chức, địa phương và cá nhân cụ thể. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá đúng những mặt còn hạn chế trong thực hiện

công tác dân vận hiện nay, từ đó rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn, bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận, phương pháp dân vận trong những năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, nhiều chủ trương, đường lối đối với công tác dân vận, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng đã được Đảng và Nhà nước ta xây dựng, bổ sung và ngày càng hoàn thiện phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

1.4. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Hội LHPN cấp cơ sở

1.4.1. Vai trò, vị trí của tổ chức Hội cơ sở

Hội cơ sở là cấp quan trọng trong hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam, là nơi trực tiếp tập hợp hội viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em phản ánh với Hội cấp trên. Hội hoạt động vì sự bình đẳng của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm, lòng kiên cường, đem hết tài năng, trí tuệ góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và giàu mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của con người, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Hội đoàn kết, hướng dẫn, tổ chức nâng cao nhận thức về giới, chăm lo quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em góp phần thực hiện chiến lược “*Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”. Do vậy, muốn nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ cần tổ chức, hướng dẫn nâng cao hiểu biết cho phụ nữ, tổ chức chăm lo quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

1.4.2. Nhiệm vụ của hội LHPN Việt Nam được tổ chức thực hiện ở cơ sở:

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế

2. Thực trạng hoạt động của các Mô hình “*Dân vận khéo*” của tổ chức Hội LHPN Phường Trần Phú

2.1. Đặc điểm tự nhiên của phường Trần Phú

Phường Trần Phú là đơn vị trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, với tổng diện tích đất tự nhiên là 107,3 ha, có trên 1800 hộ dân với trên 8000 nhân khẩu. có

đường Quốc lộ 1A, 15A và nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm của Tỉnh đi qua, nhiều cơ quan, nhà hàng, khách sạn ... trên địa bàn, nhân dân sống trên địa bàn chủ yếu là từ nhiều miền quê hợp lại với nhiều phong tục, tập quán khác nhau. Trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của toàn phường đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ, hội viên Phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy cùng với sự phát triển kinh tế xã hội với chất lượng hoạt động phong trào Hội vẫn còn những bộc lộ hạn chế nhất là chất lượng, hiệu quả của các Mô hình “ Dân vận khéo” chưa cao, có mô hình còn mang tính hình thức, phần lớn các mô hình còn mang tính định tính, khó để đánh giá kết quả; cần có những giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình thu hút hội viên tự nguyện tham gia vào Mô hình “ Dân vận khéo” cũng như các phong trào hoạt động Hội.

2.2. Thực trạng phong trào xây dựng Mô hình “ Dân vận khéo” của Hội LHPN phường Trần Phú

2.2.1. Về số lượng, chất lượng các mô hình “Dân vận khéo”

Hiện nay, Hội LHPN phường đang quản lý và duy trì hoạt động của 3 Câu lạc bộ và 8 Mô hình “ Dân vận khéo”:

*** Câu lạc bộ:**

- Câu lạc bộ “ Không sinh con thứ 3”: Được thành lập năm 2019 tại 3 Tổ dân phố 4, 6, 9 với 15 thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và 165 thành viên hộ gia đình đăng ký tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chấp hành Pháp lệnh dân số, giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản cho Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em....

- Câu lạc bộ “ Bóng chuyền hơi”: Được thành lập từ năm 2020, có 7 CLB trên 7 Chi hội phụ nữ các Tổ dân phố. Có 21 thành viên Ban chủ nhiệm và trên 200 thành viên tham gia sinh hoạt CLB, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ, hội viên và Nhân dân trên toàn phường.

- Câu lạc bộ “ Dân vũ – thể thao”: Được thành lập từ năm 2020-2021 đến nay trên địa bàn toàn phường có 07 Câu lạc bộ với 35 thành viên Ban chủ nhiệm CLB và hơn 200 thành viên tham gia, đây là hoạt động rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi vừa xây dựng phong trào thể thao vừa nâng cao hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương theo một thể loại mới, hấp dẫn người tham gia.

*** Các mô hình:**

- Mô hình “ *Nhà tôi có bình chữa cháy*” : Toàn phường có 7 mô hình trên 7 Chi hội phụ nữ Tổ dân phố với 40 thành viên ban chủ nhiệm, đến nay đã phủ rộng 100% các hộ gia đình cán bộ, hội viên và trên 95% hộ dân tự trang bị bình chữa cháy. Mô hình này được các cấp ghi nhận: Công an Thành phố và UBND phường tặng giấy khen trong phong trào Phòng cháy chữa cháy. Đây là 1 trong những mô hình tham gia xây dựng phong trào An ninh Tổ quốc trên địa bàn.

- Mô hình “**Điểm thu hồi pin cũ**” được Nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay đã xây dựng 7 tủ đựng Pin cũ đã qua sử dụng tại 7 Tổ dân phố. Đây là mô hình duy nhất trên địa bàn thành phố được Hội LHPN phường mạnh dạn xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của chất độc hại đối với môi trường sống của Người dân.

- Mô hình “**Địa chỉ tin cậy cộng đồng**” là điểm tạm lánh cho chị em phụ nữ và trẻ em không may bị bạo lực gia đình. Được xây dựng tại Trạm y tế phường đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện để thực hiện mô hình. Đây là 1 trong những hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi, tính mạng và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em không may bị bạo lực gia đình. Đây cũng là mô hình duy nhất trên địa bàn thành phố được Hội LHPN phường mạnh dạn xây dựng.

- Mô hình “**Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái**” trên toàn phường có 10 Ngôi nhà xanh/ 7 Tổ dân phố hoạt động hiệu quả, vừa có ý nghĩa trong hoạt động phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn thu cho các Chi hội sử dụng vào các hoạt động ý nghĩa như: Tham gia chương trình “ Mẹ đỡ đầu” nuôi trẻ mồ côi trên địa bàn, thêm chi phí cho các Chi hội sinh hoạt, hỗ trợ du lịch... Hoạt động ý nghĩa này cũng tạo nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng cho các Chi hội Phụ nữ.

- Mô hình “**Quỹ tiết kiệm tại chỗ**”: Thực hiện đẩy mạnh phong trào “*Làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh*”, Mô hình quỹ tiết kiệm tại chỗ với nguồn huy động từ 3,5 đến 4 tỷ đồng cho hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn sản xuất kinh doanh, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nguồn lãi từ Quỹ tiết kiệm cũng là kinh phí hỗ trợ Chi hội trong các sinh hoạt, liên hoan, du lịch... tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm vui cho chị em Phụ nữ khi tham gia sinh hoạt chi hội.

- Mô hình “**5 không 3 sạch**”, Tổ phụ nữ “**3 sạch**” là những hoạt động thực hiện nội dung Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” của các cấp Hội phụ nữ; đây cũng là nội dung xuyên suốt của công tác Hội.

- Mô hình “**Tổ phụ nữ tự quản về phân loại rác tại hộ**”: Được xây dựng từ đầu năm 2024 trên 4 Chi hội phụ nữ với 25 thành viên tham gia Ban chủ nhiệm và 100% hội viên ký cam kết, trên 200 thành viên là các hộ gia đình cam kết trang bị các vật dụng để phân loại rác tại hộ gia đình, đưa rác ra đúng giờ và bỏ đúng nơi quy định. Mô hình này hiện đang được duy trì và tiếp tục nhân rộng trên 7 Tổ dân phố nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm Nghị quyết 24 của HĐND thành phố về phân loại, xử lý rác tại nguồn.

- Mô hình “**Gia đình 5 có – Đô thị văn minh**” đây là nội dung mới được áp dụng từ mô hình “Gia đình 5 có – NTM kiểu mẫu” và bộ tiêu chí đánh giá, xây dựng “Gia đình 5 có – Đô thị văn minh” do Hội LHPN tỉnh ban hành, Mô hình này bước đầu được xây dựng tại 3 Chi hội phụ nữ tại các Tổ dân phố 1, 4, 9 và sẽ tiếp

tục nhân rộng trên toàn địa bàn phường. Đây là 1 trong những hoạt động góp phần nâng cao các tiêu chí Tổ dân phố mẫu, phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong cán bộ hội viên và Nhân dân.

Việc xây dựng các mô hình đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên, phụ nữ chăm lo thực hiện duy trì mô hình hiệu quả thiết thực. Các mô hình ra đời được Nhân dân hưởng ứng tham gia, lãnh đạo Hội cấp trên, lãnh đạo địa phương ghi nhận vì sự sáng tạo và tính thiết của mô hình đối với đời sống Nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

2.2.2. Tình hình hoạt động:

Với tổng số 3 Câu lạc bộ và 8 Mô hình “ Dân vận khéo” hiện nay của Hội LHPN xây dựng và đang duy trì tốt các hoạt động, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả của mỗi mô hình đối với các chủ trương của cấp trên, phù hợp nội dung hoạt động hội cũng như góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2.3. Những thuận lợi và khó khăn:

*** Thuận lợi:**

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, kiên trì, bền bỉ phấn đấu, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát chức năng của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Từ những hoạt động của các Mô hình “Dân vận khéo” Hội đã tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia vào các Mô hình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không chỉ là các hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề thiết thân, chăm lo cho phụ nữ mà còn thể hiện vai trò phụ nữ trong các hoạt động tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hoạt động của các Mô hình “ Dân vận khéo” chính là phương thức hoạt động được đổi mới rõ nét.

Có được những Mô hình “ Dân vận khéo” đi vào hoạt động trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, gắn bó và ủng hộ tổ chức Hội; các cấp Hội đã vận dụng sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; gắn bó với hội viên, phụ nữ; đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Đặc biệt Hội luôn nhận

được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính sách tạo điều kiện của Nhà nước, các cấp chính quyền, sự ủng hộ, hợp tác thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn.

***Khó khăn:**

Phong trào xây dựng và duy trì hoạt động các Mô hình “ Dân vận khéo” đôi lúc, đôi nơi còn bị chững lại, chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tính chủ động của phụ nữ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức còn thiếu chiều sâu, công tác tư tưởng chưa nhạy bén, tuyên truyền về hoạt động của các Mô hình có lúc còn thiếu kịp thời và rộng rãi.

Nội dung các Mô hình “ Dân vận khéo” chủ yếu tập trung các lĩnh vực VH-XH, An ninh, Môi trường... chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại lợi ích dân sinh cho chị em hội viên... để thu hút chị em; chưa đáp ứng nguyện vọng của hội viên, chưa xuất phát từ các nhu cầu, nguyện vọng của chị em phụ nữ, mô hình còn mang tính định lượng.

Các Mô hình “ Dân vận khéo” vẫn chưa thu hút được số đông hội viên trẻ tham gia nên hiệu quả các mô hình còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết khả năng, hiệu quả của Mô hình.

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

3.1. Phong trào thi đua và các cuộc vận động

Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua: Xây dựng các Mô hình “*Dân vận khéo*” đồng thời “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Rèn luyện 4 phẩm chất “*Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang*” và “*Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững*”.

Quan tâm công tác sơ, tổng kết hoạt động các Mô hình kịp thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng để thúc đẩy Mô hình tiếp tục phát triển đồng thời tìm ra những hạn chế để khắc phục hoàn thiện các nội dung nâng cao hiệu quả thực tiễn của các mô hình “*Dân vận khéo*” mà Hội đã và đang xây dựng.

3.2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, văn minh

Gắn với từng nội dung hoạt động và phong trào của Hội chính là tiếp tục duy trì thực hiện là các Mô hình “ Dân vận khéo”: Đẩy mạnh cuộc vận động “*Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững*” bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện của địa phương có mô hình “*Quyết tiết kiệm tại chỗ*”; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch*” tới từng chi hội, gia đình hội viên, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí

phường văn minh đô thị kiểu mẫu bằng các Mô hình “**Gia đình 5 có – Đô thị văn minh**”, mô hình “**Gia đình 5 không 3 sạch**”, Tổ Phụ nữ “**3 sạch**”...

Nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ về bảo vệ môi trường, bằng những việc làm thiết thực, tập trung vào hoạt động tham gia quản lý rác thải, phân loại rác tại nguồn bằng các Mô hình: “**Tổ phụ nữ tự quản về phân loại rác tại hộ**” và “**Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái**”, “**Tủ đựng pin cũ đã qua sử dụng**”....

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Tiếp tục hoạt động có hiệu quả Mô hình “**Địa chỉ tin cậy cộng đồng**”; Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về trách nhiệm đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ nói chung, cán bộ hội nói riêng có tính kế thừa và phát triển. Nâng cao nhận thức cho cán bộ chi hội, hội viên nòng cốt về lý tưởng cách mạng, có ý thức rèn luyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “**Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang**”, gắn với việc “**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**”. Xây dựng các mô hình chuyên đổi hành vi rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng các điển hình tiên tiến về “**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**” để biểu dương nhân rộng, mỗi hội viên ít nhất 1 việc làm cụ thể “**làm theo Bác**”.

Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với Mô hình “**Nhà tôi có bình chữa cháy**” và các hoạt động khác liên quan.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nòng cốt, phối hợp tổ chức các buổi tập huấn về các kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng trong giao tiếp ứng xử. Nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi hội, đổi mới nội dung và đa dạng các hình thức sinh hoạt. Thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội và tập hợp hội viên. Coi trọng công tác lập kế hoạch, thường xuyên bám sát vào hoạt động của các chi hội, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tổng kết, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tiếp tục đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động trong hội viên, phụ nữ; tổ chức phát động thi đua, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi tổ, sân khấu hóa các hội thi, thi hái hoa dân chủ.... lồng ghép tuyên truyền nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 về các nội dung tiêu chí của phong trào thi đua. Triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ về giá trị văn hóa đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các Mô hình “ Dân vận khéo” có tính thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên và Nhân dân, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình.

3.3. Một số giải pháp cơ bản

Một là, thực hiện phương châm “*Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”, thời gian qua, Hội LHPN phường đã đa dạng hóa các hình thức, nội dung của các mô hình “ Dân vận khéo” nhằm thu hút, tập hợp hội viên. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch đăng ký với Khối Dân vận Đảng ủy nội dung triển khai xây dựng các mô hình “ Dân vận khéo” trong năm.

Hai là, Hội luôn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ, nhất là về Điều lệ Hội, pháp luật, về giới, vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội; nội dung, tính thiết thực của các mô hình “Dân vận khéo” do Hội xây dựng. Đồng thời, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt Hội cho phù hợp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; tăng cường hình thức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Ba là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Chi hội duy trì và phát triển mô hình “*Quyết tiết kiệm tại chỗ*” giúp chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn buôn bán tăng thu nhập, ổn định đời sống, hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Thường xuyên quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân bằng các hoạt động thiết thực như nâng cao nhận thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi động viên, tặng quà... để thu hút chị em đến với tổ chức hội. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình mới như: Mô hình Chi hội phụ nữ “*5 không, 3 sạch*”, Tổ phụ nữ “*3 sạch*”, mô hình “*Ngôi nhà xanh tiết kiệm*”...

Bốn là, Tập trung công tác vận động phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động hội, trong đó giải pháp đầu tiên là quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ hội có năng lực, uy tín để thu hút, tập hợp hội viên. Cùng với các hoạt động củng cố nhân sự cán bộ hội, 100% chi Hội Phụ nữ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương cũng như của Hội Phụ nữ, gắn với cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”. Tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên; xây dựng, triển khai các mô hình mới phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ... Cùng với việc chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, Hội Phụ nữ còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, từ

thiện, thăm, tặng quà phụ nữ nghèo, ốm đau bệnh tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ; hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường tự quản...

Năm là, Lựa chọn mô hình chỉ đạo điềm tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu nguồn cán bộ nữ, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ vào đại biểu HĐND, số phụ nữ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông hơn, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các chi hội, tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, phụ nữ tham gia tổ tự quản, tổ hoà giải để kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, từng bước xoá bỏ các hình thức phân biệt đối với phụ nữ

Sáu là, Nâng cao chất lượng quan tâm hoạt động của các mô hình tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng tài liệu sinh hoạt hội viên; Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho các Tổ trưởng, Tổ phó và Ban Chủ nhiệm các Mô hình, các Câu lạc bộ.

Bảy là, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, phát triển các Mô hình “ Dân vận khéo” để tiếp tục nhân rộng các mô hình thiết thực, chấm dứt các mô hình đã lỗi thời hoạt động không hiệu quả; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo củng cố, xây dựng, phát triển các mô hình; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

Tám là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành với hình thức chỉ đạo ngang, dọc, đồng thời phối kết hợp các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt các mô hình, tổ chức xây dựng các Mô hình “Dân vận khéo” có chiều sâu, hoạt động hiệu quả, thiết thực, xây dựng hoàn chỉnh quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của Ban chủ nhiệm các Mô hình theo từng quý, từng năm. Phân công trách nhiệm chỉ đạo cụ thể cho từng đồng chí, phối hợp tổ chức thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát các Mô hình đã xây dựng.

4. Hiệu quả mang lại của sáng kiến:

4.1. Thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Nhận thức được công tác thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là động lực, là yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tích cực xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh*” đã đi sâu vào từng cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân. Hội LHPN phường đã xây dựng các Mô hình “ *Dân vận khéo*” phù hợp với điều kiện của hoạt động Hội,

đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn liền hiệu quả của các Mô hình với lợi ích thiết thực của hội viên và các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội của địa phương. Đẩy mạnh phong trào *“Làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh”* đến các tầng lớp phụ nữ trong toàn phường.

4.2. Công tác truyền tuyên giáo dục nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ, từng bước đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Tập trung chú trọng công tác truyền truyền nhằm giúp cho chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết hội cấp trên. Thông qua nhiều hình thức tổ chức học tập, sinh hoạt các chuyên đề, sinh hoạt chi hội, gặp mặt, tọa đàm, hội thi...Phối hợp với hội cấp trên tổ chức các lớp tập huấn, truyền truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bồi dưỡng kiến thức cho hàng trăm lượt phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, kiến thức nuôi dạy con, công tác Dân số - KHHGD, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật giao thông đường bộ. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ quản lý giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cuộc vận động *“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”*.

Gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của hội. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10; Hội đã tổ chức giao lưu VHVN, TDTT, sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ truyền truyền về nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; *“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”*;

4.3. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nâng cao các tiêu chí phường chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

Trong phong trào vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Hội đã chỉ đạo cụ thể để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, tích cực làm tốt công tác truyền truyền, duy trì và phát huy Mô hình *“Quỹ tiết kiệm tại chỗ”* làm tốt công tác huy động nguồn vốn tín dụng tiết kiệm tại chỗ đạt hiệu quả cao. Hàng năm, Hội phụ nữ đã huy động được tổng số tiền tiết kiệm tại chỗ: từ 3,5 tỷ đến 4 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay để giúp nhau buôn bán phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, thoát nghèo. Đồng thời nhờ làm tốt công tác tiết kiệm tại chỗ nên hiện nay các chi hội có đều có nguồn quỹ hội cao, để chi cho các hoạt động thăm hỏi, sinh hoạt, du lịch trong và ngoài tỉnh, mỗi năm 1 Chi hội tổ chức từ 2-3 chuyến du lịch tham các địa chỉ trong và ngoài tỉnh cho chị em tham gia, đồng viên tinh thần tạo thêm phần khởi thu hút chị em ngày càng đông tự nguyện tham gia vào Hội...

Tiếp tục tập trung rà soát các hộ gia đình trên địa bàn đảm tiêu chí 3 sạch, đảm bảo các nâng cao các tiêu chí Tổ dân phố mẫu góp phần thực hiện nội dung cuộc vận động *“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”*, trong đó, tập trung vận động phụ nữ

thực hiện cuộc vận động “*Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, chung sức xây đô thị văn minh, nông thôn mới*”. Các chi hội đã hưởng ứng tích cực bằng nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa trong chị em phụ nữ. Nhiều mô hình được thành lập và ra mắt bước đầu đánh giá rất hiệu quả như mô hình: “*Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái*”, Mô hình “*5 không 3 sạch*”, Tổ phụ nữ “*3 sạch*”....

Tiếp tục duy trì và nhân rộng Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, Câu lạc bộ Dân vũ - Thể thao thường xuyên tập luyện rèn luyện sức khỏe, xây dựng phong trào VHVN, TDTT, ra mắt CLB Dân vũ – thể thao, hiện nay có 7 Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi Nữ, 6/7 Chi hội có Câu lạc bộ Dân vũ – thể thao hoạt động đều trên 07 Chi hội.

4.4. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”

Hội LHPN phường đã triển khai tuyên truyền về 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “*Gia đình 5 không 3 sạch*” nhằm giúp cho hội viên nắm chắc 8 tiêu chí, ký cam kết thực hiện gắn với xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng nâng cao các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Các chi hội đã đăng ký xây dựng “*Tuyến đường Chi hội tự quản xanh, sạch, đẹp*”, hưởng ứng tích cực phong trào “*Ngày chủ nhật xanh*” ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực dân cư và các tuyến đường do Hội tự quản; thành lập và duy trì có hiệu quả 8 mô hình “*ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái*” tại các chi hội phụ nữ .

Cùng với chỉ đạo thực hiện các tiêu chí “*3 sạch*”, Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện “*5 không*” bằng việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, câu lạc bộ, nhiều mô hình tại cộng đồng đã khẳng định tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu và phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ, trong đó nổi bật là các mô hình: CLB “*Không sinh con thứ 3*”, “*Tổ PN 3 sạch*”; 100% Chi hội đều có tổ, nhóm phụ nữ sinh hoạt VHVN, TDTT..

4.5. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, tăng cường thu hút, tập hợp hội viên tham gia vào hoạt động các Mô hình “ Dân vận khéo”

BCH Hội đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; sát với tâm tư và nguyện vọng của hội viên; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội toàn khoá, cụ thể hóa chỉ đạo từng thời kỳ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng, hàng quý từ xã đến tận từng chi hội, tổ chức sơ, tổng kết kịp thời.

Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của hội cấp trên và Điều lệ hội được phổ biến đến tận hội viên, 07/07 chi hội tổ chức thực hiện

đạt hiệu quả tốt. Cán bộ Hội được tập huấn hướng dẫn về các kỹ năng trong tổ chức, điều hành sinh hoạt, kỹ năng tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chi hội quan tâm hoạt động duy trì nhân rộng và xây dựng mới các Mô hình “ Dân vận khéo”, thành lập các Câu lạc bộ Dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ thể dục thể thao...nhằm tập hợp thu hút hội viên tham gia vào sinh hoạt, chị em phụ nữ đã nhận thức được tổ chức Hội chính là chỗ dựa vững chắc, là nơi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và sự vươn lên trong cuộc sống.

4.6. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, nghị quyết đại hội LHPN các cấp, tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn luôn sâu sát tiếp cận với các chi hội, hội viên để kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cán bộ và hội viên .

Xây dựng gia đình “*ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*” các cơ sở hội tập trung tuyên truyền, triển khai “*Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư*” .Khảo sát các gia đình thực hiện mô hình “*5 không 3 sạch*”.

Tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, hội đều có thành viên tham gia trong các Tổ hòa giải để phối hợp giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình cũng như ngoài xã hội, góp phần làm ổn định chính trị xã hội ở địa phương.

5. Khả năng ứng dụng và triển khai:

Sáng kiến kinh nghiệm “***Phụ nữ với phong trào xây dựng các Mô hình Dân vận khéo***” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trần Phú sau khi thử nghiệm sẽ được Ban chấp hành Hội LHPN phường Trần Phú duy trì và áp dụng trong quá trình hoạt động của tổ chức Hội.

Khi sáng kiến kinh nghiệm này được thực hiện đồng bộ từ cấp phường xuống các Chi hội sẽ thu hút đông đảo hội viên tham gia vào hoạt động các Mô hình cũng như tham gia tổ chức Hội, phát triển số lượng, nâng cao được chất lượng hoạt động của tổ chức hội LHPN phường Trần Phú trong thời gian tới.

6. Ý nghĩa của sáng kiến:

Phong trào xây dựng các Mô hình “ ***Dân vận khéo***” được xem là hoạt động có ý nghĩa cần được quan tâm thực hiện có ý nghĩa to lớn đối hoạt động, phong trào Hội khẳng định sự phát triển của tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong điều kiện cách mạng nước ta hiện nay đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn. Vì vậy, đòi hỏi phong trào hoạt động của tổ chức hội phải có sự đổi mới trong cách thức, phương thức hoạt động phong phú và đa dạng hơn chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ ban chấp hành đến các chi hội, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đồng thời phải tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Khối Dân vận Đảng ủy phường. Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động

Dân vận khéo và tìm ra những giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho sát thực với hoạt động chung của Hội, quan tâm đến công tác Dân vận, mọi sự thành bại đều từ công tác Dân vận mà ra “ *Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”, đặc biệt các Mô hình “ *Dân vận khéo*” phải chú trọng đến các nhóm giải pháp trọng tâm của Hội mà Đại hội Hội LHPN cấp trên đã đề ra. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành phải đặc biệt chú ý quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.

Với những thành tích đã đạt được và những bài học quý báu rút ra từ công tác Dân vận khéo mà Hội LHPN phường đã thực hiện trong những năm qua và những giải pháp cụ thể định hướng cho hoạt động công tác “ *Dân vận khéo*” của tổ chức hội giai đoạn 2021 - 2026 không thể thiếu được đó là sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, những yếu tố đó sẽ thúc đẩy phong trào phụ nữ phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát triển với nhiều thành tích mới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh xứng tầm với đơn vị phường trung tâm thành phố, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhân dân.

PHẦN KẾT LUẬN:

1. Những bài học kinh nghiệm

Thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, Ban Dân vận Thành uỷ, Khối dân vận Đảng uỷ. Đăng ký xây dựng các Mô hình “ *Dân vận khéo*” phù hợp hoạt động Hội và tình hình thực tế của địa phương.

Chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ các ban, ngành, đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện công tác dân vận khéo.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, đảm bảo lợi ích, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của hội viên. Tìm mọi biện pháp hỗ trợ về vốn, kiến thức xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế giỏi và nhân ra diện rộng.

Phát huy tốt sức mạnh đoàn kết thống nhất cao trong BCH Hội và đội ngũ cán bộ chi hội, tạo sự đồng tình hưởng ứng cao trong cán bộ, hội viên.

Làm tốt công tác phê và tự phê bình, có sơ, tổng kết các phong trào và động viên khen thưởng kịp thời tạo động lực phát huy hiệu quả của từng Mô hình “ *Dân vận khéo*”.

2. Những kiến nghị, đề xuất:

Qua một số hạn chế trong xây dựng các Mô hình “ *Dân vận khéo*” của Hội LHPN phường Trần Phú trong thời gian qua. Xin kiến nghị một số vấn đề sau:

- Đối với hội LHPN cấp trên thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp làm việc cho đội ngũ cán bộ hội từ chi hội trở lên. Tổ chức tập huấn các chương trình, nội dung quản lý nguồn “quỹ tiết kiệm” để chị em

có kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành sử dụng nguồn quỹ này tránh được những rủi ro và có hiệu quả cao. Quan tâm hỗ trợ nguồn quỹ phát triển phụ nữ để hỗ trợ chị em hội viên có thêm nguồn vốn sản xuất, buôn bán, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho chị em phụ nữ.

- Đối với các cấp uỷ Đảng, Khối Dân vận Đảng uỷ phải thường xuyên quan tâm đến công tác Dân vận khéo trong cấp Hội. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc có hình thức xử lý để khuyến khích các Mô hình “ Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả.

- Đối với chính quyền cần có chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng, duy trì các hoạt động của các Mô hình “ Dân vận khéo”.

- Khối Dân vận Đảng uỷ hàng năm cần rà soát lại hiệu quả hoạt động, tính thiết thực của các Mô hình “ Dân vận khéo” mà các Hội, đoàn thể đã xây dựng nhằm đánh giá tính thiết thực và hiệu quả của các Mô hình đối với Hội cũng như phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Phường Trần Phú, Ngày 26 tháng 9 năm 2024

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

Tác giả sáng kiến

Trần Thị Hạnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo của BCH Hội LHPN phường Trần Phú năm 2023;
2. Báo cáo của BCH Hội LHPN phường Trần Phú 9 tháng đầu năm 2024;
3. Báo cáo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” của Khối Dân vận Đảng ủy
4. Đề án xây dựng phường Trần Phú đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, Thành phố Hà Tĩnh.
5. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính - Nxb lý luận chính trị, HN 2014
6. Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 - 2025
7. Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp;
8. Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	1-5
1. Bối cảnh của đề tài	1-2
2. Lý do chọn đề tài	2
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	2
4. Mục đích nghiên cứu	2-3
5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu	3-5
PHẦN NỘI DUNG	5-21
1. Cơ sở lý luận về vai trò phụ nữ và công tác Dân vận khéo	5
1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin	5-6
1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh	6
1.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Phụ nữ và công tác Dân vận khéo	6-10
1.4. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng các mô hình “ <i>Dân vận khéo</i> ”	10
2. Thực trạng hoạt động xây dựng các Mô hình “ <i>Dân vận khéo</i> ” của hội LHPN phường Trần Phú	10
2.1. Đặc điểm tự nhiên của phường Trần Phú	10-11
2.2. Thực trạng công tác Hội LHPN phường Trần Phú	11-13
2.3. Những thuận lợi và khó khăn	13-14
3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề	14
3.1. Phong trào thi đua và các cuộc vận động	14
3.2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm	14-15
3.3. Một số giải pháp cơ bản	16-17
4. Hiệu quả mang lại của sáng kiến	17-20
5. Khả năng ứng dụng và triển khai	20
6. Ý nghĩa của sáng kiến	20-21
PHẦN KẾT LUẬN	21-22
1. Những bài học kinh nghiệm	21
2. Những kiến nghị, đề xuất	21-22

**DANH MỤC CHỮ
CÁI VIẾT TẮT**

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
1	Dân vận khéo	DVK
2	Ban chấp hành	BCH
3	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa	CNH, HĐH
4	Hội liên hiệp phụ nữ	Hội LHPN
5	Hội đồng nhân dân	HĐND
6	Kế hoạch hóa gia đình	KHHGD
7	Văn minh đô thị	VMĐT
8	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	UBMTTQ
9	Vệ sinh môi trường	VSMT
10	Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao	VHVN, TDTT